



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ 105 / 2556

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบไล่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นสถานที่ในการสอบไล่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 27 -28 เมษายน 2556 เพื่อให้การดำเนินการสอบดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งในการสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่งทางราชการ
1	ผอ.สนามสอบ	นางวรรณี บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการโรงเรียน
2	หัวหน้าตึก	นางสุนิดา เตชะทัตตานนท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3	หัวหน้าตึก	นางทองกราว เสนาพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4	เจ้าหน้าที่กองกลาง	น.ส.ศิริพร โกมารกุล	ครู
5	เจ้าหน้าที่กองกลาง	นางทัศนีย์ วงค์เขียว	ครู
6	เจ้าหน้าที่กองกลาง	นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	ครู
7	เจ้าหน้าที่กองกลาง	นางธนภร เนตรสว่าง	ครู
8	เจ้าหน้าที่กองกลาง	น.ส.มณฑิพย์ เจริญรอด	ครู
9	เจ้าหน้าที่กองกลาง	นายณรงค์ หนูนารี	ครู
10	เจ้าหน้าที่กองกลาง	น.ส.อนุศรา บุญหลิม	ครู
11	เจ้าหน้าที่กองกลางคุมสอบนักศึกษา ลักษณะพิเศษ	น.ส.พรสุดา มินสำโรง	ครู

ลำดับที่	ตำแหน่งในการสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล		ตำแหน่งทางราชการ
1	กรรมการคุมสอบ	นางแสนสุข	คำแก้ว	ครู
2	กรรมการคุมสอบ	น.ส.วิไลรักษ์	กระلام	ครู
3	กรรมการคุมสอบ	น.ส.ภัทรนุช	คำดี	ครู
4	กรรมการคุมสอบ	น.ส.จารุวรรณ	จันทะราม	ครู
5	กรรมการคุมสอบ	นางพิมพ์สุภัก	บุบผา	ครู
6	กรรมการคุมสอบ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	ครู
7	กรรมการคุมสอบ	นางพจมาน	ชีวะวัฒนา	ครู
8	กรรมการคุมสอบ	น.ส.ภาณุมาศ	ชาติทองแดง	ครู
9	กรรมการคุมสอบ	นายปุ๋ย	คงอุไร	ครู
10	กรรมการคุมสอบ	น.ส.สุดาพร	รางทอง	ครู
11	กรรมการคุมสอบ	นางกาญจนา	ศิริมหา	ครู
12	กรรมการคุมสอบ	นายสมพร	โพธิ์ศรี	ครู
13	กรรมการคุมสอบ	นางนลินพร	สมสมัย	ครู
14	กรรมการคุมสอบ	นายอภิชาติ	จุ่นหัวโตน	ครู
15	กรรมการคุมสอบ	นางชนิสรารงค์	ปรากฏชื่อ	ครู
16	กรรมการคุมสอบ	น.ส.มีนา	โอษฐ์งาม	ครู
17	กรรมการคุมสอบ	นายปวิตร	สมนึก	ครู
18	กรรมการคุมสอบ	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	ครู
19	กรรมการคุมสอบ	นายมนตรี	สุขสวัสดิ์	ครู
20	กรรมการคุมสอบ	น.ส.ภัทรนันท์	แดนวงศ์	ครู
21	กรรมการคุมสอบ	นางทิพย์จันทร์	หงษา	ครู
22	กรรมการคุมสอบ	นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	ครู
23	กรรมการคุมสอบ	น.ส.อุษา	นะเน่งน้อย	ครู
24	กรรมการคุมสอบ	น.ส.วชิราภรณ์	สันตวงษ์	ครู
25	กรรมการคุมสอบ	นางสุภาภรณ์	ภูระหงษ์	ครู
26	กรรมการคุมสอบ	น.ส.พิชชาพร	บุญยืน	ครู
27	กรรมการคุมสอบ	นายอาทิตย์	โสถธิรัตนพันธ์	ครู
28	กรรมการคุมสอบ	นายอดิสรานัญ	จ้อยศรีเกตุ	ครู
29	กรรมการคุมสอบ	นางสุมิตรา	สุวรรณธาดา	ครู
30	กรรมการคุมสอบ	น.ส.สุกัญญา	ชาชีโย	ครู

ลำดับที่	ตำแหน่งในการสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่งทางราชการ
1	นักการภารโรง , ยาม	นายธวัช แจ่มแจ่ม	นักการภารโรง , ยาม
2	นักการภารโรง , ยาม	น.ส.วัลย์ดี พิทักษ์วงษ์โยธิน	นักการภารโรง , ยาม
3	นักการภารโรง , ยาม	น.ส.สุขบัญญัติ วงษ์ษา	นักการภารโรง , ยาม
4	นักการภารโรง , ยาม	น.ส.จันทร์ทอง บุตรศิริ	นักการภารโรง , ยาม
5	นักการภารโรง , ยาม	น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ	นักการภารโรง , ยาม
6	นักการภารโรง , ยาม	น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ	นักการภารโรง , ยาม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2556

สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2556



(นางวรรณิ บุญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาริต

